

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/๓๓๖๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๓๓๖๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้เห็นชอบให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอเรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ คณะรัฐมนตรีทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๑๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้สำนักงานฯ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้เห็นชอบ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ

๒.สาระสำคัญ

สำนักงานฯ ขอรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป ประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ และแนวทางการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามที่สำนักงานฯ ในฐานะสำนักงาน เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

๒.๑.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ มุ่งให้ความสำคัญ กับการดำเนินการบนหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) และหลักของการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำไปปฏิบัติ” ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการพัฒนาแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ประกอบด้วย ๓ แนวทาง ได้แก่ (๑) แผนในระดับพื้นที่ที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติ (๒) การจัดทำโครงการและการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่ เพื่อให้แผนพัฒนาในระดับพื้นที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ

/และแผนระดับ...

และแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และการพัฒนาพื้นที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงานฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เร่งรัดดำเนินการสร้างการรับรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ให้ชัดเจน โดยสำนักงานฯ จะดำเนินการสร้างความเข้าใจและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะต้องพิจารณาเป้าหมาย แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพ ความต้องการ และทรัพยากรของภาค เพื่อประมวลหาเป้าหมายที่ภาคสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุ โดยเฉพาะที่ภาคมีส่วนสนับสนุน การดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้การจัดทำโครงการและการดำเนินงานของแผนภาค บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป พร้อมกับเร่งรัดพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSRC) ในการติดตามแผนของพื้นที่ โดยจะเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒.๑.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ มุ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินการที่มีข้อมูลสนับสนุน (data driven) บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence base) ได้อย่างแท้จริง โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) และวงจรนโยบาย (Policy Cycle) ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ได้แก่ (๑) การจัดทำและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ (๒) การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (๓) การจัดทำแผนระดับที่ ๓ และ (๔) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงานฯ ทารือในรายละเอียดของการเชื่อมโยงระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSRC) ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) และระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) เนื่องจากระบบดังกล่าว มีความแตกต่างกันและมีรายละเอียดค่อนข้างมาก รวมทั้ง สร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการสำคัญ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยสำนักงานฯ จะเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐจัดทำและพัฒนา ข้อมูล อาทิ สถิติ สถานการณ์ และงานวิจัย/การศึกษา เพื่อเป็นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ/การดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงวิธีการจัดทำโครงการ/การดำเนินงานต่าง ๆ โดยนำข้อมูลสถิติ สถานการณ์ และงานวิจัย/การศึกษา มาเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบโครงการ/การดำเนินงานต่าง ๆ และยึดหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และแผนระดับที่ ๓ ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับบริบท สถานการณ์ เป้าหมายแผนแม่บทฯ และสามารถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ ของการดำเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ จะได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนและการกำกับงานวิจัย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ต้องกำหนดทิศทางการวิจัยและการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตอบโจทย์ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทฯ และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) โดยให้มีการจัดนำเข้าข้อมูลงานวิจัยในระบบ eMENSRC หรือระบบ Open-D ซึ่งสำนักงานฯ จะพัฒนาระบบ Open-D ให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะดำเนินการหารือกับกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ เพื่อเชื่อมโยงระบบ eMENSRC กับ GFMS และ e-Budgeting โดยจะนำเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการสนับสนุนการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ในระบบ eMENSUR เพื่อให้สามารถประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน และใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่มีความหลากหลายให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ต่อไป

๒.๑.๓ การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ รับทราบกรอบแผนพัฒนา

ฉบับที่ ๑๓ ตามที่สำนักงานฯ เสนอ โดยได้ กำหนดกรอบแนวทาง “มุ่งพลิกโฉมประเทศไทย” (Thailand’s Transformation) ให้เท่าทัน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มุ่งสร้างสมดุลในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตพร้อมรักษาความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ไทย เป็นประเทศที่มี “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม



เดินทางอย่างยั่งยืน” โดยมี ๑๓ หมุดหมาย (milestone) ที่ไทยจะให้ความสำคัญในช่วงระยะเวลา ๕ ปี นับจากนี้ ได้แก่ (๑) ไทยเป็นประเทศชั้นนำ ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง (๒) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความ ยั่งยืน (๓) ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน (๔) ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ มูลค่าสูง (๕) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค (๖) ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน (๗) ไทยมีผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ (๘) ไทยมีพื้นที่ และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ (๙) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม (๑๐) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม คาร์บอนต่ำ (๑๑) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (๑๒) ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบสนองโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และ (๑๓) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง โดยสำนักงานฯ ได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็น กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จากประชาชนทุกภาคส่วนในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่าน ๓ ช่องทางหลัก ได้แก่ (๑) การประชุมระดมความคิดเห็นระดับกลุ่มจังหวัดทั้ง ๑๘ กลุ่มจังหวัด (๒) การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเฉพาะ อาทิ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มภาคเอกชน และกลุ่มเยาวชน และ (๓) การระดมความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสาธารณะ สำหรับการดำเนินงาน ในระยะต่อไป สำนักงานฯ จะนำกรอบแผนพัฒนาฯ ที่ผ่านการระดมความคิดเห็นไปดำเนินการยกร่าง แผนพัฒนาฯ ตามกระบวนการที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนต่อไป

๒.๒ ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รับทราบแผน ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และมอบหมายให้สำนักงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อย่างเคร่งครัด โดยให้ ความสำคัญกับการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิด ความซ้ำซ้อน ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดในการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ

เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ซึ่งแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ประกอบด้วยโครงการ/การดำเนินงาน จำนวน ๖๒ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๘๘๑ โครงการ โดยเป็นแผนที่จะใช้รองรับการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่มีสาระสำคัญประกอบด้วย (๑) หน่วยงานร่วมดำเนินการ (๒) เป้าหมายย่อย (Milestone) (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย และ (๔) โครงการ/การดำเนินงานที่จะส่งผลให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายย่อยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยสำนักงานฯ จะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินกิจกรรม Big Rock เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้ง ๓ แนวทาง ได้แก่ (๑) การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/การดำเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock โดยจะนำส่งรายการโครงการ/การดำเนินงานที่ได้รับการจัดลำดับแล้วให้กับสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (๒) เร่งรัดการดำเนินโครงการ/การดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยจะประสานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อกำกับและเร่งรัดให้การดำเนินโครงการ/การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ และจะรายงานความคืบหน้า และ (๓) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยสำนักงานฯ ได้พัฒนาระบบ eMENSCR ในส่วนของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรม Big Rock พร้อมทั้งการจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ ต่อรัฐสภาทุกสามเดือนจะรายงานความคืบหน้า กิจกรรม Big Rock และประเด็นที่รัฐสภาให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อไป

๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

๒.๓.๑ สำนักงานฯ ได้พัฒนาระบบ eMENSCR สำหรับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock และเปิดให้ใช้งานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดำเนินการสามารถเข้ามารายงานโครงการ/การดำเนินงานที่รองรับกิจกรรม Big rock ซึ่งระบบจะประมวลและแสดงผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ/การดำเนินงานต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ แนวทางการใช้งานระบบ eMENSCR สำหรับติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock รายละเอียดปรากฏตาม QR Code โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย กรอบการติดตาม กรอบการรายงานผลการดำเนินงาน ขั้นตอนเข้าสู่ระบบ และการแสดงรายละเอียดโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock โดยสำนักงานฯ จะนำคู่มือนี้ไปขยายช่องทางการเผยแพร่ที่เหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป



๒.๓.๒ สำนักงานฯ ได้พัฒนาระบบ eMENSCR เพิ่มเติม สำหรับการนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้รองรับการดำเนินงานตามกลไกของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด โดยเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดเข้าสู่ระบบได้แล้ว นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เคยนำเข้าข้อเสนอโครงการดังกล่าวเข้าสู่ระบบเป็นจำนวนมากเช่นนี้มาก่อน

สำนักงานฯ จึงได้จัดให้มีชุดเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะสำหรับการให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยการนำเข้าสู่ข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR เพื่อให้การนำเข้าสู่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๒.๔ การสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

สำนักงานฯ ได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งมีจำนวน ๖ ตอน ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้สูงอายุ (๒) ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ (๓) ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับวัยแรงงาน (๔) ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเยาวชน (๕) ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเด็ก และ (๖) ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน ๓ ตอน ได้แก่ (๑) โครงการชุมชนไม่มีค่า (๒) โครงการทนายอาสาประจำสถานีตำรวจ และ (๓) กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา โดยปัจจุบันสำนักงานฯ ได้ประสานไปยังหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่วีดิทัศน์ดังกล่าว เช่น บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยได้เผยแพร่บนรถไฟฟ้าที่อยู่ในการดูแลของบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ยังอยู่ระหว่างประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงจัดให้บริการประชาชนต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๙ ตอน สำหรับสร้างการรับรู้ของประชาชนทุกช่วงวัยและเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป ในอนาคต รายละเอียดปรากฏตาม QR Code



๒.๕ ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบโครงการสำคัญบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๗๑ โครงการ และมอบหมายสำนักงบประมาณนำไปประกอบการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า มีการเสนอโครงการสำคัญๆ เพื่อขอตั้งงบประมาณ จำนวน ๕๒๘ โครงการ และโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณได้รับการจัดสรรในเบื้องต้น จำนวน ๔๔๕ โครงการ หรือร้อยละ ๗๘ ของโครงการสำคัญๆ ทั้งหมด สำนักงานฯ จึงได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เป็นผู้ขอรับงบประมาณของโครงการสำคัญๆ ทั้ง ๕๗๑ โครงการ และประมวลหาสาเหตุที่โครงการสำคัญๆ บางโครงการไม่ได้ตั้งขอรับจัดสรรงบประมาณรวมถึงไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณพบว่า หน่วยงานยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในกระบวนการขอรับจัดสรรงบประมาณ และยังมีช่องว่างที่เป็นข้อจำกัดของกระบวนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ ซึ่งส่งผลให้โครงการสำคัญๆ อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ไม่สามารถรองรับและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ สู่การบรรลุเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงที่เหลือของการดำเนินยุทธศาสตร์ชาติ จึงควรเร่งรัดให้หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑-จ.๓) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

และวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ อย่างเคร่งครัด เพื่อจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติบนฐานข้อมูล เชิงประจักษ์ โดยสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหน่วยงานในการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนิน โครงการต่าง ๆ รวมทั้ง สำนักงบประมาณต้องพิจารณาความสอดคล้องของโครงการ/การดำเนินงาน ของหน่วยงานกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติในการพิจารณาจัดสรร งบประมาณอย่างเหมาะสมและทันการณ์ โดยจัดสรรให้กับโครงการ/การดำเนินงานที่มีลำดับความสำคัญ ในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินและการคลัง แนวทางการพัฒนาการจัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นสำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของโครงการที่ได้รับงบประมาณมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

E-mail: Soraya@nesdc.go.th